

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng
và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

I. TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 9 tháng năm 2020, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm do tác động của dịch Covid-19. Đối với tỉnh ta, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình nắng nóng kéo dài gây khô hạn đã tác động tiêu cực đến sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tuy có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn còn gặp khó khăn. Trước tình hình đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 đạt kết quả như sau:

1. Về phát triển kinh tế

a) Sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường

Về trồng trọt: Các địa phương trong tỉnh đã và đang thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu và gieo trồng, chăm sóc các loại cây vụ Mùa. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè Thu đạt 54.699 ha, giảm 7,9% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa đạt 38.063 ha, giảm 11,1%. Sản lượng lúa ước đạt 245.174 tấn, giảm 9,8%; năng suất ước đạt 64,4 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với cùng kỳ. Năng suất hầu hết các loại cây trồng cận tăng so với cùng kỳ, như: Cây ngô 60,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha; cây mè 9,4 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; rau các loại 191,2 tạ/ha, tăng 7,9 tạ/ha; đậu các loại 16,8 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha;...

Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã cơ bản gieo sạ xong lúa vụ Mùa với diện tích 7.448ha, giảm 16,9% so với cùng kỳ. Diện tích một số cây trồng cận vụ Mùa như sau: Cây ngô 1.921 ha, giảm 8,5%; cây lạc 741 ha, tăng 17%; rau các loại 3.472 ha, giảm 12,5%; đậu các loại 95 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ...

Về nguồn nước tưới: Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của tình hình nắng nóng kéo dài, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh giảm mạnh và đang ở mức thấp. Tính đến ngày 24/9/2020, dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đo được 75/589,9 triệu m³, đạt 12,7% dung tích thiết kế, tăng 39,5% so cùng kỳ, trong đó các hồ chứa do Công ty TNHH Khai thác CTTL Bình Định quản lý là 60,9/459,1 triệu m³, đạt 13,3% thiết kế, tăng 45,7% cùng kỳ, các hồ chứa do địa phương quản lý đạt 14,1/130,8 triệu m³, đạt 10,8% thiết kế, tăng 17,6% so cùng kỳ. Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn nước, UBND tỉnh đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hoàn thành

Đập dâng ngăn mặn trên sông Lai Giang, Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn và sửa chữa, gia cố một số hồ, đập có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2020.

Về chăn nuôi: Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi; từ đầu năm đến nay không phát sinh thêm dịch tả heo châu Phi trên địa bàn; quản lý, kiểm soát hiệu quả hoạt động tái đàn heo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao (Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bò thịt chất lượng cao Bình Định); triển khai thí điểm chăn nuôi gà đồi tại các huyện miền núi Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh và huyện Hoài Ân nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Đàn heo toàn tỉnh hiện có 651.400 con, tăng 3,9%; đàn bò 298.700 con, tăng 1,2%; đàn gia cầm 8,2 triệu con, tăng 5,1%. Tổng đàn heo toàn tỉnh sau thời gian giảm mạnh do ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo châu Phi đã dần hồi phục trở lại.

Về lâm nghiệp: 9 tháng năm 2020, các đơn vị lâm nghiệp đã sản xuất được 85,3 triệu cây giống các loại; đã thực hiện chăm sóc rừng trồng được 12.459 ha, đạt 63,1% kế hoạch năm, cây trồng được chăm sóc đúng lịch thời vụ, sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng số gỗ khai thác ước đạt 745.829 m³, tăng 7,3% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ năm nay tăng mạnh do gỗ rừng trồng đến kỳ thu hoạch. Công tác phòng chống cháy rừng và ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo; từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 08 vụ cháy rừng với diện tích 15,9 ha; 22 vụ phá rừng với diện tích 6,38 ha.

Về thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản đạt 216.612 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt 9.395 tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Công tác triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) đạt kết quả tích cực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh kiểm soát tàu cá ra vào cảng, hoạt động bốc dỡ sản phẩm, chứng nhận, xác nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản; đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá, khu neo đậu tàu; đồng thời, xử lý nghiêm túc tàu cá Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện nay, toàn bộ 3.140 tàu cá có chiều dài 15m trở lên đang hoạt động của tỉnh đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Công tác hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 2.717 tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyên biển, với tổng số tiền hơn 249 tỷ đồng.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường: Trong 9 tháng năm 2020, đã giao đất 24 dự án, diện tích 45,2ha; cho thuê đất 105 trường hợp, diện tích 480ha; thu hồi đất 10 trường hợp, diện tích 15ha; giao đất 57 khu dân cư, diện tích 100ha; gia hạn giao đất 40 khu dân cư, diện tích 20ha...

Phê duyệt 39 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ thi công các công trình trọng điểm, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Xây dựng giá đất ở, hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất và phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 93 công trình, dự án.

Từ đầu năm đến nay, nhu cầu sử dụng đất, cát, vật liệu xây dựng... phục vụ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cao, ngành tài nguyên và môi trường đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện quy hoạch bổ sung các mỏ đất, cát; hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác, đấu giá mỏ theo quy định. Cùng với đó đã tập trung kiểm soát, phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm. Đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định, nhất là đất lâm nghiệp để người dân bổ sung đất sản xuất, ổn định đời sống.

Công tác xây dựng nông thôn mới: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, củng cố và nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 03/11 đơn vị cấp huyện (thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và Hoài Nhơn) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với huyện Tuy Phước đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đang chuẩn bị hồ sơ đề trình Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Toàn tỉnh hiện có 85 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có 77 xã đã được công nhận; bình quân số tiêu chí/xã là 17,1 tiêu chí.

Công tác phòng chống thiên tai: Đã xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020; hiện nay, công tác ứng phó với thiên tai ở các địa phương cơ bản đã chuẩn bị xong.

b) Về sản xuất công nghiệp, xây dựng

9 tháng năm 2020, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ. *Chỉ số sản xuất công nghiệp* (IIP) tăng 4,89% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (chỉ số IIP 9 tháng các năm trong giai đoạn 2015-2019 lần lượt tăng 8,62%, 7,2%, 8,7%, 8,29% và 8,06%). Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,56%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 24,15%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,52%.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu phục vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm thu hẹp, không ổn định nhưng nhờ công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sâu sát của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, nhiều ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong 24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có 11 sản phẩm tăng cao hơn mức tăng chung toàn tỉnh như: Điện sản xuất tăng 67,1%; tấm lợp

bằng kim loại tăng 37,2%; thùng, hộp bằng bìa cứng tăng 20%; đá ốp lát tăng 11,3%...

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Đã và đang chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện có liên quan để tổ chức Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định vào ngày 27/9/2020. Các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp tiếp tục được triển khai xây dựng theo kế hoạch; nhiều dự án điện năng lượng tái tạo đang khẩn trương xây dựng, lắp đặt thiết bị (Nhà máy năng lượng điện gió và mặt trời Seoul Hàn Quốc; các nhà máy điện mặt trời: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Nhà máy phong điện Phương Mai 1...); một số dự án sản xuất công nghiệp đã đi vào hoạt động như: Nhà máy Phong điện Phương Mai 3, Nhà máy dược phẩm BITECHPHAR, Nhà máy nước giải khát Tingco Bình Định, Công viên sáng tạo TMA Bình Định... đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh sớm phục hồi, phát triển sau dịch Covid-19, bên cạnh tập trung rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, xuất khẩu sản phẩm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Hiệp định Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực; đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định, đã tạo ra khối lượng hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đại bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn; trong đó, một số sản phẩm làng nghề tiêu biểu như: Gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ, thảm xơ dừa, rượu bầu đá... đã xuất sang một số nước trong khu vực, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng 9 tháng năm 2020 đạt 10.719,5 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ. Trong đó, công trình nhà ở đạt 4.150,1 tỷ đồng, tăng 4,5%; công trình nhà không ở đạt 2.101,4 tỷ đồng, tăng 7,7%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 3.500,5 tỷ đồng, tăng 9,6%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 967,5 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư đã thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã đầu tư xây dựng hoàn thành một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), đường phía Tây tỉnh ĐT.638 (Quy Nhơn - Canh Vinh), Trung tâm hội nghị của tỉnh, đường trục Khu kinh tế nối dài đến sân bay Phù Cát, Hệ thống cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đền thờ Nguyễn Trung Trực, Tượng Trịnh Công Sơn... Các công trình trọng điểm khác tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ: Đường ven biển, hồ chứa nước

Đồng Mít, Trung tâm Khám phá khoa học, điện thờ Tây Sơn Tam kiệt và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử... Công tác quy hoạch, xây dựng các khu dân cư, nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện.

c) Về thương mại, dịch vụ, tài chính

Tháng 9/2020, các hoạt động thương mại và dịch vụ có xu hướng tăng so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,9% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,9%. Thống kê theo ngành kinh doanh, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 47.419,6 tỷ đồng, tăng 4,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.945 tỷ đồng, giảm 16,3%; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 30 tỷ đồng, giảm 44,3%; doanh thu hoạt động dịch vụ ước đạt 2.764,7 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 799,2 triệu USD, đạt 82,4% kế hoạch năm 2020 và tăng 18,8% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Sản phẩm gỗ tăng 28,2%; gỗ tăng 13,3%; gạo tăng 57,5%; hàng dệt may tăng 2,8%... Riêng hàng thủy sản giảm 22,9%; giày dép các loại giảm 43,5%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 230,5 triệu USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng gồm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 13,8%; nguyên phụ liệu dược phẩm tăng 0,8%; cao su ước tăng 8,9%... Trong khi đó, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như: Hàng thủy sản giảm 13,6%; phân bón các loại giảm 37,7%; gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 9%...

Hoạt động *du lịch* trong 9 tháng năm 2020 sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 1,92 triệu lượt khách, giảm 53,7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 127.300 lượt, giảm 59%; khách nội địa ước đạt 1,79 triệu lượt, giảm 53,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.259 tỷ đồng, giảm 54,1% so với cùng kỳ. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, ngành du lịch Bình Định đang chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển sôi động trở lại.

Dịch vụ vận chuyển *hành khách* 9 tháng năm 2020 ước đạt 21,7 triệu hành khách, giảm 36,8% và luân chuyển trên 2.171,3 triệu hành khách.km, giảm 34,7% so cùng kỳ. Vận tải *hàng hoá* ước đạt 17,1 triệu tấn, giảm 7,1%, luân chuyển ước đạt trên 2.678 triệu tấn.km, giảm 2,2% so với cùng kỳ. *Hàng hóa thông qua cảng biển* 9 tháng ước đạt 9,53 triệu tấn, tăng 15,4% so cùng kỳ.

Về hoạt động *tài chính, tín dụng*: Các tổ chức tín dụng đã tập trung đánh giá, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm hỗ trợ khách hàng và tránh phát sinh nợ xấu. Ước đến ngày 30/9/2020, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương là 70.440 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ; tổng dư nợ là 79.210 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó nợ xấu chiếm 1,82% so với tổng dư nợ.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 20/9/2020 là 6.940 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán, giảm 24,7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 4.052 tỷ đồng, đạt 69% dự toán, tăng 13,5%. Riêng thu tiền sử dụng đất là 2.356 tỷ đồng, đạt 78,5% dự toán, giảm 53,1%; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 383 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán, giảm 25,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước là 11.335 tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán, tăng 19,1%; trong đó, chi thường xuyên là 5.979 tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

d) Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, báo cáo Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 của các công trình, dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án khác có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt. Hiện nay, thời tiết thuận lợi cho hoạt động xây dựng nên hầu hết các công trình trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ước tính đến ngày 3/9/2020, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý là 4.689,7 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân nguồn vốn đầu tư tập trung là 420 tỷ đồng, đạt 67,7%; nguồn cấp quyền sử dụng đất là 2.364,6 tỷ đồng, đạt 78,8%; vốn xổ số kiến thiết là 50,3 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch năm. Ngoài ra, giá trị giải ngân một số nguồn vốn khác như sau: Vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu là 808 tỷ đồng, đạt 65%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 230,1 tỷ đồng, đạt 47,3%; vốn nước ngoài (ODA) là 718 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch năm.

đ) Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh luôn được quan tâm chú trọng. 9 tháng năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với các Đoàn Công tác các Bộ, ngành Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư, trao đổi, xúc tiến triển khai một số nội dung hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, du lịch, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo như: Tập đoàn PNE (Đức), Tập đoàn Mitsubishi Motors Việt Nam, Tập đoàn FPT, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty TNHH Hana E&C (Hàn Quốc), Công ty Cammsys (Hàn Quốc), Công ty Hyundai Aluminum Vina... Ngoài ra, còn có một số đoàn khách quốc tế đến Bình Định nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hội thảo, hội nghị, hợp tác đầu tư, du lịch và học tập kinh nghiệm.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 02 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 02 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 83 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD; trong đó có 34 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký

747 triệu USD, 49 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 233 triệu USD.

Về đầu tư trong nước: 9 tháng năm 2020, đã thu hút được 87 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 16.899 tỷ đồng; trong đó có 24 dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội và khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 8.037 tỷ đồng; 63 dự án ngoài Khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 8.862 tỷ đồng.

Tại các khu công nghiệp, trong 9 tháng năm 2020 đã tiếp nhận mới 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 324 tỷ đồng, thực hiện điều chỉnh 10 dự án. Đến nay, có 246 dự án (bao gồm các dự án đầu tư hạ tầng) đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 13.590 tỷ đồng, vốn thực hiện 8.837 tỷ đồng; 20 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 166 triệu USD.

Về đăng ký kinh doanh: Trong 9 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 740 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 5.000 tỷ đồng; tăng 3% về số doanh nghiệp và giảm 7,5% về vốn đăng ký. Đã thực hiện cấp đăng ký cho 310 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Cùng kỳ có 155 doanh nghiệp giải thể và chấp dứt hoạt động; 372 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

g) Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn Nghị quyết 30a, Chương trình 135, vốn chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân, chính sách định canh, định cư, lồng ghép các chương trình, dự án giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải quyết đất sản xuất cho người dân thuộc các huyện miền núi của tỉnh. Nhìn chung, các chương trình, dự án và chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh đạt 5,34%, hộ cận nghèo đạt 5,73%.

2. Về văn hoá - xã hội

a) Về giáo dục và đào tạo: Ngành giáo dục đã tổ chức tốt việc dạy và học sau thời gian tạm dừng do dịch Covid-19; đã hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020-2021 theo kế hoạch, đặc biệt đây là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, cơ sở vật chất các trường tiểu học toàn tỉnh đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày. Đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 98,5%; hoàn thành việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2020-2021. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia, toàn tỉnh có 32 em đạt giải, tăng 04 giải so năm học trước. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục đạt hiệu quả tốt; toàn tỉnh hiện có 385 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 22 trường so với năm học trước.

b) Về văn hoá thông tin, thể dục thể thao: Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện và hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn năm 2020; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước... Tập trung tăng cường thông tin, tuyên truyền các ngày Lễ, kỷ niệm của tỉnh và đất nước; tuyên truyền công tác tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng

nông thôn mới và đô thị văn minh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ở một số địa phương. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa tiếp tục được tăng cường. Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật, lễ hội dân gian truyền thống, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đặc sắc, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch tham quan, thưởng thức.

c) *Về y tế*: Ngành y tế tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng... Đã tăng cường tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đợt cao điểm bùng phát lần 02 của dịch Covid-19, đoàn nhân viên y tế của tỉnh với 25 y, bác sĩ đã đến hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19 theo đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng. Tính đến ngày 24/9/2020, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19. Công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,4% dân số toàn tỉnh. Duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng.

d) *Về lao động - thương binh và xã hội*: Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tập trung triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ trực tiếp cho 244.460 người (thuộc 3 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội) với tổng kinh phí hơn 259 tỷ đồng; hỗ trợ cho 466 hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh, 4.641 lao động không hợp đồng bị mất việc, 402 người bán lẻ vé số với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng; giải quyết cho 9 doanh nghiệp với 2.840 lao động tạm thời dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an toàn lao động tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 11.466 lượt người; tuyển sinh đào tạo nghề cho 10.496 học viên; tạo việc làm mới cho khoảng 15.127 người (đạt 50,72% kế hoạch năm); giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 6.125 người với số tiền trên 84,5 tỷ đồng... Công tác chăm sóc người có công được chú trọng; công tác bảo trợ, cứu trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; việc chăm lo đời sống hộ nghèo, chăm sóc, bảo vệ trẻ em... tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc với tổng kinh phí trên 11,63 tỷ đồng.

đ) *Về khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông*: Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử liên thông và chữ ký số ở các địa phương ngày càng tăng. Cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ văn bản điện tử và công tác an toàn thông tin mạng, bảo mật dữ liệu từng bước được chú trọng.

Hoạt động khoa học - công nghệ tiếp tục được chú trọng; đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu theo kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm

vụ khoa học và công nghệ năm 2020; tập trung triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025”; phối hợp với Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức các Hội thảo khoa học năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2 Tổ hợp không gian khoa học; công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ được quan tâm.

3. Công tác khôi nội chính

a) *Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:* Đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn; hoàn thành đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; đã hợp nhất, tổ chức lại 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và UBND cấp huyện. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020.

Công tác kiểm soát TTHC gắn với giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả tích cực. UBND tỉnh đã ban hành 46 Quyết định công bố Danh mục 535 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ và phương án đơn giản hóa TTHC thuộc một số ngành, lĩnh vực; Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc thử nghiệm trước khi phê duyệt bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và danh mục dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả việc cung cấp “Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã và đang hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và công tác cải cách hành chính của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết 263,317/270,941 nghìn hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 94,7% (trong đó có 18.126 hồ sơ TTHC được thực hiện theo hình thức trực tuyến); trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 46.526/48.494 hồ sơ TTHC, đạt tỷ lệ 98,8% (có 568 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 01%).

b) Công tác *phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra* tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. 9 tháng năm 2020, cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai 50 cuộc thanh tra hành chính tại 76 đơn vị; tiến hành 689 lượt kiểm tra độc lập và 134 cuộc thanh tra theo Đoàn tại 2.792 lượt tổ chức, cá nhân. Công tác tiếp dân tiếp tục được chú trọng thực hiện theo quy chế. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý, kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường.

c) *Quốc phòng an ninh được bảo đảm*, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Giao quân năm 2020 đạt chỉ tiêu đề ra; bảo vệ an toàn các ngày Lễ lớn. Các lực lượng chức năng đã chủ động

nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiểm chế tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

4. Khuyết điểm, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2020 vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại đó là:

- Kinh tế của tỉnh tuy tiếp tục phát triển, nhưng một số lĩnh vực, ngành nghề gặp không ít khó khăn, đặc biệt chỉ số sản xuất công nghiệp có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây; ngành du lịch tăng trưởng âm; thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ, nhiều khoản thu đạt thấp, nhất là thu tiền sử dụng đất; kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ...

- Tình hình thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ đến giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, nông nghiệp, cũng như tác động tiêu cực đến đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp; khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản còn xảy ra ở một số địa phương. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại.

- Công tác xúc tiến đầu tư tuy có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng kết quả đạt được chưa cao. Một số dự án đã đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai theo tiến độ đã cam kết. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án triển khai chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng, đặc biệt là một số dự án trọng điểm của tỉnh.

- Cơ sở vật chất phục vụ các ngành y tế, giáo dục, văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, tồn tại; đời sống, thu nhập của một bộ phận nhân dân, nhất là những người lao động trực tiếp, thu nhập thấp đang gặp khó khăn.

- Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn còn diễn ra. Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp, nhất là ảnh hưởng của tình trạng tín dụng đen.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn và đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tác động trực tiếp đến các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, hàng không, dịch vụ, du lịch, và đời sống, việc làm của nhiều quốc gia; một số doanh nghiệp phải giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân;... Bên cạnh đó, một số sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết. Sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2020

Trong quý IV năm 2020, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt theo kế hoạch, tận dụng những cơ hội mới, nhất là xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư nước ngoài đến Việt Nam... Sớm vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về nông, lâm, thủy sản và quản lý tài nguyên, môi trường: Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, thủy sản, phấn đấu tăng trưởng cả năm của ngành đạt kế hoạch. Tập trung triển khai thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp đã được phê duyệt, trong đó chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông thôn mới. Tiếp tục sản xuất vụ Mùa và chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước tưới. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng chống rét cho vật nuôi trong mùa đông. Đẩy mạnh tái đàn heo, phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, nuôi gà đồi gắn với thu hút đầu tư các dự án chế biến gia súc, gia cầm nhằm nâng cao giá trị sản xuất.

Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, lấn chiếm đất nông nghiệp, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Triển khai công tác trồng rừng năm 2020 theo kế hoạch.

Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp. Chỉ đạo thu hoạch thủy sản đề phòng mưa, lũ lớn gây thiệt hại; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục củng cố, duy trì các xã đã được công nhận nông thôn mới; đôn đốc hoàn thiện thủ tục hồ sơ công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đăng ký hoàn thành năm 2020.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

2. Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, kết hợp với thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Về sản xuất công nghiệp: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguyên liệu phục vụ sản xuất, tìm kiếm thị trường mới thay thế các thị trường truyền thống đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án năng lượng mặt trời tại Phù Mỹ và các dự án sản xuất công nghiệp khác tại Khu Kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư sớm triển khai dự án Khu Công nghiệp Becamex Bình Định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng sản lượng để bù đắp cho các sản phẩm không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Triển khai có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP... Quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng thương hiệu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

4. Về thương mại, du lịch và dịch vụ: Tiếp tục triển khai các gói kích cầu dịch vụ, du lịch, mở rộng thị trường, đảm bảo các hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động trở lại. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch; hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng các loại hình và sản phẩm du lịch. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội đi vào hoạt động.

Triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý kiên quyết những trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính.

5. Về tài chính, thu ngân sách: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế để phấn đấu vượt dự toán thu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán giao đầu năm, đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.

6. Trên lĩnh vực đầu tư phát triển: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trọng điểm về

giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế,... sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu chi đầu tư. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương và xã hội hóa để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, sửa chữa lớn các công trình phúc lợi công cộng, thủy lợi... đang xuống cấp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các cấp, các ngành tập trung xây dựng hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

7. Về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020; thực hiện công tác tu bổ đê điều, khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, nhất là hồ chứa nước đảm bảo vượt lũ an toàn. Tổ chức kiểm tra trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, cơ sở hạ tầng, thông thoáng dòng chảy; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

8. Về văn hóa - xã hội: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo kế hoạch; chú trọng theo dõi, giám sát tình hình thu các khoản phí trong nhà trường để tránh tình trạng lạm thu. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống. Tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2020. Tăng cường công tác quản lý báo chí và các hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng quá tải bệnh viện công lập. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thúc đẩy y tế tư nhân phát triển theo quy định của pháp luật. Quan tâm chú trọng công tác y tế dự phòng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công. Chú trọng thực hiện các chính sách đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.

10. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn

vi. Kiện toàn một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh và Danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục đôn đốc các đơn vị địa phương triển khai hiệu quả việc cung cấp “Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

11. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên 10% cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

12. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020; hoàn thành các nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; đồng thời, chuẩn bị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ địa phương (phía Nam);
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan báo, đài;
- Lãnh đạo, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long